

THƯ MỤC

TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 16 NĂM 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 16 năm 2018.

1. Nâng cao tính chuyển đổi của Việt Nam đồng và một số khuyến nghị/ Đào Minh Phúc, Nguyễn Hữu Mạnh, Trần Xuân Hoàng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 16/2018 .- Tr. 2 – 5

Tóm tắt: Vị thế của đồng tiền phản ánh sức mạnh và vai trò của quốc gia trong cộng đồng kinh tế khu vực cũng như trên thế giới. Một quốc gia có tiềm lực kinh tế mạnh và có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng thế giới thì đồng tiền nước đó thường được chuyển đổi rộng rãi. Ngược lại, các quốc gia có tiềm lực kinh tế yếu kém, vị thế chính trị trong cộng đồng thế giới ít nổi bật thì đồng tiền của nước đó khó tự do chuyển đổi. Đối với Việt Nam, nâng cao tính chuyển đổi của đồng Việt Nam là mục tiêu đã được khẳng định trong Pháp lệnh Ngoại hối. Đề án và định hướng lộ trình tự do hóa giao dịch vốn của Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 1590/QĐ-TTg ngày 11/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ khóa: Đồng Việt Nam; Đồng tiền; Chuyển đổi

2. Đánh giá cơ chế truyền tải chính sách tiền tệ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời gian qua/ Vũ Mai Chi// Tạp chí Ngân hàng .- Số 16/2018 .- Tr. 6 – 16

Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và toàn cầu hóa, thị trường tài chính tiền tệ trong nước ngày càng chịu tác động từ môi trường quốc tế, kinh tế trong nước dần ổn định, lạm phát về cơ bản được kiểm soát, hệ thống tổ chức tín dụng đang bước vào nửa cuối của quá trình tái cơ cấu và đến nay cơ bản đã ổn định trở lại, do đó, NHNN cần tiếp tục cải tiến cách thức điều hành CSTT để phù hợp với tình hình mới, định hướng phát triển kinh tế thị trường và thông lệ quốc tế nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả thực thi CSTT. Vì vậy, để có thêm những đánh giá xác thực về hiệu quả điều hành CSTT cũng như việc lựa chọn mục tiêu điều hành lãi suất hay khối lượng tiền tệ là phù hợp, bài viết sẽ đi vào đánh giá số liệu và mô hình tác động qua kênh truyền tải CSTT về giá (lãi suất, tỷ giá) và khối lượng tiền (tín dụng), từ đó đưa ra những đề xuất thích hợp trong điều hành CSTT của NHNN.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ; Thị trường tài chính tiền tệ; Kinh tế thị trường

3. Đa dạng hóa danh mục cho vay và vấn đề đặt ra với lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Đặng Văn Dân, Huỳnh Japan// Tạp chí Ngân hàng .- Số 16/2018 .- Tr. 17 – 22

Tóm tắt: Hệ thống ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hiện tại đang trải qua giai đoạn cải cách hoạt động để hoàn thiện trên nhiều phương diện, trong đó, đặc biệt chú ý đến vấn đề cơ cấu danh mục cho vay. Xuất phát từ thực tế này, bài viết sẽ tập trung vào việc phân tích những nội dung cơ bản nhất liên quan đến danh mục cho vay của ngân hàng, qua đó cho thấy được vai trò của việc đa dạng hóa danh mục cho vay đến lợi nhuận hoạt động của ngân hàng. Thực trạng kinh doanh cùng với xu hướng đa dạng hóa danh mục cho vay của hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng sẽ được tác giả chỉ ra, từ đó, tạo cơ sở để đưa ra các định hướng xây dựng danh mục cho vay trong tương lai.

Từ khóa: Danh mục cho vay; Lợi nhuận; Ngân hàng

4. Phân chia thẩm quyền, trách nhiệm trong quản trị ngân hàng thương mại cổ phần – Các vấn đề lý luận và thực tiễn tại Việt Nam/ Nguyễn Thị Hòa, Trần Thị Thanh Hòa// Tạp chí Ngân hàng .- Số 16/2018 .- Tr. 23 – 28

Tóm tắt: Tại Việt Nam, việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) giai đoạn 2011-2015 được triển khai toàn diện trên cả 3 mặt: tài chính, quản trị và hoạt động, tuy nhiên trọng tâm là lành mạnh hóa tài chính và xử lý các TCTD yếu kém. Trong giai đoạn tiếp theo, hoạt động tái cơ cấu vẫn chú trọng vào 3 lĩnh vực nói trên và tiếp tục nâng dần về chất lượng, trong đó vấn đề quản trị ngân hàng nói chung và quản trị ngân hàng thương mại cổ phần nói riêng được xác định là nòng cốt, là chìa khóa quyết định thành công.

Từ khóa: Quản trị; Tổ chức hoạt động; Ngân hàng thương mại

5. Vai trò của tài chính vi mô trong hỗ trợ phụ nữ nông thôn giảm nghèo/ Đỗ Thị Hà Thương, Tôn Hoàng Thanh Huế// Tạp chí Ngân hàng .- Số 16/2018 .- Tr. 37 – 41

Tóm tắt: Hoạt động tài chính vi mô (TCVM) có tác động tích cực tới việc tạo thu nhập và gây dựng tài sản của những người nghèo và nghèo nhất, những người không có đủ điều kiện tiếp nhận nguồn vốn vay chính thức. Trong hai thập kỷ qua, hoạt động TCVM ở Việt Nam đã và đang có những đóng góp nhất định vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của quốc gia. Tuy nhiên có vài ý kiến nghi ngờ về hiệu quả hoạt động TCVM đối với phụ nữ nghèo nông thôn. Bài viết dựa trên việc phân tích các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới để khẳng định tầm quan trọng của TCVM trong công tác giảm nghèo đối với phụ nữ nông thôn.

Từ khóa: Tài chính vi mô; Phụ nữ nông thôn; Xóa đói giảm nghèo

6. “Quá lớn để sụp đổ” trong lĩnh vực ngân hàng ở Australia và bài học kinh nghiệm/ Hà Công Anh Bảo// Tạp chí Ngân hàng .- Số 16/2018 .- Tr. 48 – 53

Tóm tắt: Australia không giống như hầu hết các quốc gia khác, hiện tượng “Quá lớn để sụp đổ” (TBTF) đã đạt đến mức ngoài tầm kiểm soát mặc dù Australia được đánh giá là quốc gia sở hữu một trong những hệ thống ngân hàng an toàn nhất thế giới. Cả nền tài chính Australia cho đến nay vẫn đang phụ thuộc quá nhiều vào hệ thống bốn ngân hàng trụ cột và Chính phủ Liên bang vẫn đang áp dụng những biện pháp ngăn chặn tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Từ việc nghiên cứu thực tiễn của Australia trong việc kiểm soát hiện tượng TBTF, bài viết sẽ đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam.

Từ khóa: TBTF; Ngân hàng; Australia

Trung tâm Thông tin Thư viện